

BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ
Đề nghị khen thưởng Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2022

I. THÔNG TIN CHUNG

- Đoàn trường THPT Hoàng Văn Thụ, Châu Thành được Chi bộ nhà trường lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị từ những năm tháng đầu tiên khi có quyết định thành lập trường. Qua nhiều giai đoạn hình thành và phát triển, đến năm 1999 trường THPT Hoàng Văn Thụ có trụ sở chính tại khu phố I, Thị Trấn Châu Thành, Tây Ninh. Số điện thoại: 066. 3878.171.

- Tổng số Cán bộ Đoàn của BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2021 - 2022 là 15 đồng chí: Gồm 05 đồng chí là Đoàn viên giáo viên (*1 Bí thư – Đại học Sư phạm ngành GDTC, 2 phó Bí thư: Gồm 01 Đại học sư phạm Ngữ Văn và 01 Đại học sư phạm GDTC, 02 UVTV: Gồm 01 Đại học Sư phạm Tiếng anh và 01 Đại học Sư phạm Sinh*); và 10 đồng chí là Đoàn viên học sinh (*Bí thư Chi đoàn các khối lớp*).

- Trong nhiệm kỳ toàn trường có 48 Chi đoàn: Gồm CDGV và 47 Chi đoàn Học sinh, với tổng số 1525 Đoàn viên và 1829 Học sinh toàn trường.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Qua thời gian tổ chức, thực hiện chương trình Tiếp sức mùa thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi THPT 2022 của Đoàn trường THPT Hoàng Văn Thụ trong phong trào tình nguyện hè năm 2022. Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở Giáo dục, Đoàn cấp trên và Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường trong tổ chức và thực hiện chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2022, nay BCH Đoàn trường THPT Hoàng Văn Thụ báo cáo một số kết quả nổi bật như sau:

- BCH Đoàn trường THPT Hoàng Văn Thụ phối hợp Cán bộ, giáo viên trường THCS Thị Trấn đã cùng 45 học sinh tình nguyện khối 10 và 11 của trường đã tham gia tình nguyện đảm bảo công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, lao động vệ sinh tại Hội đồng thi trước và trong kỳ thi, tiếp sức mùa thi trong hai kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi THPT năm 2022.

+ Tham gia quét dọn vệ sinh khuôn viên Hội đồng thi và phòng thi, chuẩn bị bàn ghế, các điều kiện vật dụng cần thiết trong phòng thi, hội đồng thi trong và đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch Covid trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi THPT năm 2022 để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ tốt nhất cho hai kỳ thi.

+ Phối hợp với Đoàn Thanh niên Thị trấn Châu Thành, Bảo vệ Dân phố Khu phố I và lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Huyện Châu Thành để thực hiện công tác phân luồng, điều tiết giao thông đảm bảo không có tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông vào những giờ cao điểm trước, trước và sau khi kết thúc các buổi thi nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thí sinh.

+ Thành lập và duy trì hoạt động đội xe tình nguyện gồm các thành viên là Đoàn viên học sinh của đội tình nguyện, Đoàn viên thanh niên của Đoàn thị trấn để kịp thời hỗ trợ các thí sinh trong các trường hợp cần thiết. Đội xe tình nguyện đã hỗ trợ 15 lượt xe tình nguyện cho các thí sinh nhà xa và có hoàn cảnh khó khăn khi có sự cố.

+ Tham gia tư vấn thông tin cho thí sinh và các phụ huynh: Tư vấn nhà trọ giá rẻ, quán cơm giá rẻ, hỗ trợ thông tin cần thiết cho thí sinh và phụ huynh thí sinh, hỗ trợ thí sinh mượn các vật dụng phòng thi khi có sự cố (*mượn Máy tính, Bút bi, Bút chì, Gôm, Compa, Atlát địa lý...*), hỗ trợ Phụ huynh mang giấy báo thi và các vật dụng cần thiết giúp thí sinh gửi vào Hội đồng thi khi có sự cố.

- Đoàn trường Phối hợp cùng Cán bộ, giáo viên trường THCS Thị Trấn Châu Thành vận động mạnh thường quân, và hội Cha mẹ học sinh của trường THPT Hoàng Văn Thụ hỗ trợ nguồn kinh phí cho công tác tiếp sức mùa thi ở hai kỳ thi cụ thể như sau:

+ **Đợt 1:** Tiếp sức kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 (*ngày 07/6/2022*) cho 706 thí sinh: Tiếp sức 1.800 phần bánh ngọt, 900 chai nước suối, 480 hộp sữa Fami, đặt 25 thùng nước trước các phòng thi, hỗ trợ 20 phần cơm miễn phí cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, xa nhà; 02 hộp khẩu trang y tế. **Tổng kinh phí thực hiện: 9 triệu đồng.**

+ **Đợt 2:** Tiếp sức Kỳ thi THPT (*Từ ngày 06/7/2022 đến ngày 08/7/2022*), tổ chức tiếp sức mùa thi cho 786 thí sinh trong kỳ thi Trung học phổ thông năm 2022 tại điểm thi trường THPT Hoàng Văn Thụ, với các nội dung sau: Tiếp sức 1.680 bánh ngọt, 2.880 chai nước uống cho thí sinh, 1.080 hộp sữa, 100 khẩu trang y tế, đặt 20 thùng nước trước các phòng thi. **Tổng kinh phí thực hiện hơn 10 triệu đồng.**

- **Tổng kinh phí thực hiện Tiếp sức mùa của hai kỳ thi với hơn 19 triệu đồng.**

Trên đây là một số kết quả nổi bật của BCH Đoàn trường THPT Hoàng Văn Thụ, Châu Thành trong chương trình Tiếp sức mùa thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi THPT năm 2022.

XÁC NHẬN BAN GIÁM HIỆU

BGH nhà trường xác nhận Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Hoàng Văn Thụ đã có thành tích xuất sắc trong chương trình Tiếp sức mùa thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi THPT năm 2022



Phó Hiệu trưởng

Huỳnh Văn Việt

TM.BCH ĐOÀN TRƯỞNG

Bí thư



Nguyễn Minh Tâm

XÁC NHẬN BTV HUYỆN ĐOÀN

BÍ THƯ



Lê Đức Lập